

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 มีนาคม 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้รายได้จากการขาย**

เนื่องจากรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญและกลุ่มบริษัทมีรายการขายสินค้ากับลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการขายเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้จากการขาย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึง

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย (Disaggregated data) สำหรับรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี

### **ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือจำนวน 716 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือต้องแสดงมูลค่าตามราคารทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ดังนั้น ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 จำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายของสินค้า

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้โดยทำการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึง

- ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านี้ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้านี้เพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้านี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้านี้ที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้านี้ภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านี้แต่ละกลุ่มสินค้านี้

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปลักษณะเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่ผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กิงกาญจน์ อัสวรังษฤษฎ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 พฤษภาคม 2562

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	250,090,183	338,022,776	152,410,274	211,351,526
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน: -				
ค่าเสื่อมราคา	55,463,387	70,353,971	37,617,634	42,879,589
ค่าตัดจำหน่าย	197,121	197,131	138,880	138,892
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(3,219,537)	(3,236,535)	(595,605)	(810,000)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(11,443,265)	(8,992,081)	(11,499,858)	(9,438,523)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	930,042	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,022)	405,800	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(25,010)	(19,220)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(2,952,158)	(7,093,020)	(1,557,158)	(4,420,130)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,232,245	3,836,225	2,576,019	2,437,005
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	632,846	(53,431)	632,846	(53,431)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,144,178)	(1,436,845)	-	-
รายได้เงินปันผล	(164,873)	(357,474)	(103,499,612)	(102,039,632)
ดอกเบี้ยรับ	(677,030)	(756,900)	(92,550)	(99,755)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	4,427,905	3,704,694	1,051,769	2,246,420
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	294,414,614	394,575,091	78,112,681	142,191,961
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	36,206,511	(22,973,489)	10,808,625	14,420,572
สินค้าคงเหลือ	(41,613,289)	138,383,176	198,975	122,083,903
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,667,207)	2,473,325	(1,869,007)	2,057,865
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,223,081)	116,000	(7,947,082)	(14,000)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(47,586,893)	31,977,258	(60,166,990)	(11,652,122)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,764,714)	2,094,990	(1,545,587)	479,353
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	228,765,941	546,646,351	17,591,615	269,567,532
จ่ายดอกเบี้ย	(4,415,241)	(3,729,055)	(1,039,105)	(2,270,781)
จ่ายภาษีเงินได้	(57,973,655)	(62,464,271)	(14,309,723)	(19,367,089)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	166,377,045	480,453,025	2,242,787	247,929,662

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(1,250,100)	-	(1,250,100)
เงินฝากมีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	(200,000)	-	(200,000)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(189,303,128)	(35,042,886)	(37,774,295)	(18,134,695)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	500,000	16,855,262	-	-
เงินสดรับจากการลดทุนของหน่วยลงทุน	794	-	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผล	5,064,873	357,474	103,499,612	102,039,632
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	4,587,511	8,230,366	3,176,284	5,557,469
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	677,030	758,054	92,550	99,755
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน</b>	<b>(178,472,920)</b>	<b>(10,291,830)</b>	<b>68,994,151</b>	<b>88,112,061</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	56,404,542	(17,720,625)	13,326,527	(26,035,879)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(1,167,521)	-	(1,167,521)
เงินปันผลจ่าย	(218,920,388)	(199,760,368)	(168,520,000)	(153,200,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(162,515,846)</b>	<b>(218,648,514)</b>	<b>(155,193,473)</b>	<b>(180,403,400)</b>
<b>ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อ</b>				
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>(42,200)</b>	<b>8,270</b>	<b>(42,200)</b>	<b>8,270</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(174,653,921)	251,520,951	(83,998,735)	155,646,593
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	488,973,053	237,452,102	175,750,573	20,103,980
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>314,319,132</b>	<b>488,973,053</b>	<b>91,751,838</b>	<b>175,750,573</b>
	-	-	-	-

**ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม**

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

627,546                      1,599,694                      126,030                      1,024,684

การเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

743,350                      777,779                      -                      -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

### 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การแปรรูป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลส เหล็กและโลหะ และให้บริการตัดสแตนเลส เหล็กและโลหะ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 66/1 หมู่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด	ผลิต ถลุง ประกอบและแปรรูป โลหะ	ไทย	60	60
บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นแมท จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและ อโลหะ	ไทย	100	100
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง สังกะสีและเหล็กชุบซิงค์	ไทย	100	100

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
  - ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
  - ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
  - จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ เงินลงทุนในบริษัทย่อยได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
  - ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของบริษัทฯและบริษัทย่อย



## มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้

##### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

##### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

##### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

##### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต ราคาทุนสินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหักด้วยส่วนลดรับและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพโดยพิจารณาจากสินค้าที่เสียหาย เก็บไว้นานและล้าสมัย

### 4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.6 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้

อาคาร สิ่งติดตั้งและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	20 และ 5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดคือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตัดจำหน่ายในอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว อาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ สินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน*

###### *โครงการสมทบเงิน*

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน*

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย แรงงานซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับ พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการ ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการ ในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด โครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

#### 4.14 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

## **สัญญาเช่า**

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

## **ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้**

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

## **ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ**

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้า โดยคำนึงถึงมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ อายุของสินค้าคงเหลือที่ค้างค้างและสภาพสินค้า เป็นต้น

## **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

## **มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

## สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b> (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้าและรายได้ค่าบริการ	-	-	51,261	56,849	ขายสินค้า: ราคาตลาดและต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 รายได้ค่าบริการ: ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
รายได้ค่าเช่า	-	-	1,728	1,728	ราคาตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้ค่าบริการอื่น	-	-	15,000	15,000	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	-	-	98,600	102,040	ตามที่อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
ซื้อสินค้าและค่าบริการ	-	-	-	1,141	ราคาตลาด
ขายสินทรัพย์	-	-	-	1,005	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้ค่าบริการอื่น	240	240	240	240	ค่าบริการคงที่ต่อเดือน
ค่านายหน้าจ่าย	7,647	7,711	-	-	อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของยอดขาย
ซื้อทรัพย์สิน	-	4,707	-	-	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
เงินปันผลรับ	-	-	4,900	-	ตามที่อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	5,517	2,572
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</u>				
บริษัทร่วม	1,843	1,985	-	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	60,025	54,893	35,247	32,725
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,127	1,748	1,829	904
รวม	63,152	56,641	37,076	33,629

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	140	105	70	45
เงินฝากธนาคาร	314,179	488,868	91,682	175,706
รวม	314,319	488,973	91,752	175,751

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
<b>หลักทรัพย์เพื่อค้า</b>				
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	4,331	4,380	4,828	4,852
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	4,331	4,380	4,828	4,852
บวก: การปรับมูลค่า	49		24	
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	4,380		4,852	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	3,377	1,447
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	2,140	1,125
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	5,517	2,572
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	529,472	559,700	266,048	270,739
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	140,650	143,766	52,462	61,663
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	2,119	2,088	738	1,065
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	4,751	9,922	3,488	5,928
รวม	676,992	715,476	322,736	339,395
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,064)	(10,127)	(3,488)	(5,927)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	671,928	705,349	319,248	333,468
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	671,928	705,349	324,765	336,040
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น	1,074	637	1,065	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	49	49	-	-
รวมลูกหนี้อื่น	1,123	686	1,065	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	673,051	706,035	325,830	336,040

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญไปเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2561: 11 ล้านบาท)

## 10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้ำสำเร็จรูป	457,501	444,600	(31,877)	(38,526)	425,624	406,074
วัตถุดิบ	250,501	230,621	(2,971)	(7,765)	247,530	222,856
วัสดุสิ้นเปลือง	22,848	22,098	-	-	22,848	22,098
สินค้ำระหว่างทาง	20,372	12,290	-	-	20,372	12,290
รวม	751,222	709,609	(34,848)	(46,291)	716,374	663,318

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
สินค้ำสำเร็จรูป	187,281	206,990	(21,193)	(27,899)	166,088	179,091
วัตถุดิบ	214,202	183,829	(2,971)	(7,765)	211,231	176,064
วัสดุสิ้นเปลือง	11,677	11,922	-	-	11,677	11,922
สินค้ำระหว่างทาง	1,672	12,290	-	-	1,672	12,290
รวม	414,832	415,031	(24,164)	(35,664)	390,668	379,367

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 11 ล้านบาท (2561: บันทึกกลับรายการปรับลดเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท) (งบเฉพาะกิจการ: บันทึกกลับรายการปรับลดเป็นจำนวนเงิน 11 ล้านบาท (2561: บันทึกกลับรายการปรับลดเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

## 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 46 ล้านบาท (2561: 46 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5

## 12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะ ธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	2562	2561
บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด	นายหน้า	ไทย	49	49	4,900	4,900	9,670	12,426

### 12.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมในระหว่างปี	2562	2561	เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	2562	2561
บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด	2,144	1,437	4,900	-		

#### บริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท โมรี โลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทร่วมได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

### 12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	20.4	26.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	0.1
หนี้สินหมุนเวียน	(0.5)	(0.6)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(0.1)	(0.4)
<b>สินทรัพย์ - สุทธิ</b>	<b>19.8</b>	<b>25.4</b>
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	49.0	49.0
<b>สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ</b>	<b>9.7</b>	<b>12.4</b>
<b>มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม</b>	<b>9.7</b>	<b>12.4</b>

## สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 มีนาคม

	2562	2561
รายได้	7.7	8.1
กำไร	4.4	2.9
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	4.4	2.9

### 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

#### 13.1 รายละเอียดของบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด	240	240	60	60	144,000	144,000	-	-	144,000	144,000
บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเมท จำกัด	6	6	100	100	5,499	5,499	(930)	-	4,569	5,499
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด	230	230	100	100	258,238	258,238	-	-	258,238	258,238
รวม					407,737	407,737	(930)	-	406,807	407,737

#### 13.2 เงินปันผลรับ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	2562	2561
บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด	75,600	69,840
บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด	23,000	32,200
รวม	98,600	102,040

#### บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 54 บาท โดยบริษัทขอยุ่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 26.50 บาท คงเหลือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 27.50 บาท โดยบริษัทขอยุ่ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท โดยบริษัทขอยุ่ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

#### บริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 บาท โดยบริษัทขอยุ่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท โดยบริษัทขอยุ่ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด ครั้งที่ 4/2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท โดยบริษัทขอยุ่ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

#### 14. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2562		2561	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	2,442	3,508	2,466	2,765
หัก: ลดทุนของหน่วยลงทุน	(1)	-	(24)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,441	3,508	2,442	2,765
บวก: การปรับมูลค่า	1,067		323	
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	3,508		2,765	

ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TREIT) ได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้วให้แก่ ผู้ถือหุ้นทรัสต์

ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TREIT) ประจำปี 2562 ได้มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อ ของกองทรัสต์ เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อดังกล่าวกับกระทรวง พาณิชย์ในวันเดียวกัน โดยจะมีผลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

## 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร สิ่งติดตั้งและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	
<b>ราคาทุน</b>							
1 เมษายน 2560	140,446	320,985	861,723	17,959	80,440	1,638	1,423,191
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,206	458	15,842	14,536	35,042
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(10,074)	(1,419)	(16,932)	-	(28,425)
โอนเข้า (ออก)	-	-	8,646	-	5,083	(13,729)	-
31 มีนาคม 2561	140,446	320,985	864,501	16,998	84,433	2,445	1,429,808
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,810	1,340	9,887	174,265	189,302
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(284)	(11,659)	(916)	(11,071)	-	(23,930)
โอนเข้า (ออก)	53,576	-	255	38	-	(53,869)	-
31 มีนาคม 2562	194,022	320,701	856,907	17,460	83,249	122,841	1,595,180
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
1 เมษายน 2560	-	170,781	728,385	15,763	59,744	-	974,673
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	10,916	46,734	997	11,707	-	70,354
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(10,069)	(1,419)	(15,800)	-	(27,288)
31 มีนาคม 2561	-	181,697	765,050	15,341	55,651	-	1,017,739
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	10,835	33,302	844	10,482	-	55,463
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(282)	(11,622)	(881)	(9,511)	-	(22,296)
31 มีนาคม 2562	-	192,250	786,730	15,304	56,622	-	1,050,906
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
31 มีนาคม 2561	140,446	139,288	99,451	1,657	28,782	2,445	412,069
31 มีนาคม 2562	194,022	128,451	70,177	2,156	26,627	122,841	544,274
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2561 (62 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							70,354
2562 (49 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							55,463

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร สิ่งติดตั้งและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
1 เมษายน 2560	94,745	184,196	491,720	10,156	53,591	1,638	836,046
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,492	219	2,513	12,910	18,134
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(10,074)	(1,419)	(9,863)	-	(21,356)
โอนเข้า (ออก)	-	-	8,646	-	3,457	(12,103)	-
31 มีนาคม 2561	94,745	184,196	492,784	8,956	49,698	2,445	832,824
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,355	436	8,940	26,043	37,774
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(284)	(11,659)	(369)	(8,305)	-	(20,617)
โอนเข้า (ออก)	-	-	255	38	-	(293)	-
31 มีนาคม 2562	94,745	183,912	483,735	9,061	50,333	28,195	849,981
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
1 เมษายน 2560	-	112,178	385,476	8,596	39,650	-	545,900
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,298	30,573	700	7,309	-	42,880
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(10,069)	(1,419)	(8,731)	-	(20,219)
31 มีนาคม 2561	-	116,476	405,980	7,877	38,228	-	568,561
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,217	27,244	567	5,589	-	37,617
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(282)	(11,621)	(350)	(6,745)	-	(18,998)
31 มีนาคม 2562	-	120,411	421,603	8,094	37,072	-	587,180
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
31 มีนาคม 2561	94,745	67,720	86,804	1,079	11,470	2,445	264,263
31 มีนาคม 2562	94,745	63,501	62,132	967	13,261	28,195	262,801
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2561 (จำนวน 39 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							42,880
2562 (จำนวน 34 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							37,617

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินและอาคาร โรงงานเพื่อโครงการขยายโรงงานเป็นจำนวนเงิน 125 ล้านบาท และได้จ่ายชำระเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 12.5 ล้านบาทแล้วในวันที่ทำสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้ชำระส่วนที่เหลือและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร โรงงานแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 841 ล้านบาท (2561: 789 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 483 ล้านบาท (2561: 453 ล้านบาท))

บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดจ้างที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและได้จัดจ้างเครื่องจักรส่วนหนึ่ง และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้จัดจ้างหน่วยในอาคารชุดไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5

มูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรของบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่เป็นหลักประกันสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	284	282	174	173
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	-	-	-

#### 16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ราคาทุน	14,050	14,050	11,053	11,053
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(13,682)	(13,485)	(10,784)	(10,645)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	368	565	269	408

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	565	762	408	547
ค่าตัดจำหน่าย	(197)	(197)	(139)	(139)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	368	565	269	408

#### 17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1.80	1.90	3,889	1,121	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3.65	-	10,000	-	-	-
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	3.50 - 3.98	3.50	78,357	34,721	13,326	-
รวม			92,246	35,842	13,326	-

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทนี้ค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น หน่วยในอาคารชุด เครื่องจักรและบัญชีเงินฝากประจำของบริษัทฯและบริษัทย่อย และค้ำประกัน โดยบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5

#### 18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	483,219	546,832	269,904	329,579
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	30,195	13,441	7,204	7,152
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	1,843	1,985	-	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	37	42	37	42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,526	1,501	883	816
รวม	516,820	563,801	278,028	337,589

## 19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	36,504	31,069	22,601	19,139
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,210	2,907	1,926	1,868
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,022	929	650	569
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	10	1,281	2	721
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	35	340	122	62
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	583	(22)	2	242
รวม	628	1,599	126	1,025
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	41,364	36,504	25,303	22,601

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4,232	3,836	2,576	2,437
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	4,232	3,836	2,576	2,437

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนเงิน 26 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 15 ล้านบาท) (2561: จำนวน 19 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 11 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรายเดือนและรายวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 6 - 15 ปี และ 4 - 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี และ 13 ปี) (2561: 6 - 15 ปี และ 5 - 19 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี และ 13 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคิดลด	2.10 - 3.38	2.03 - 3.08	2.55 - 2.92	2.65 - 2.81
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00 - 5.00	4.00 - 5.00	4.00 - 5.00	4.00 - 5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน				
พนักงาน	0 - 54	0 - 56	0 - 54	0 - 56

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(1.0)	1.1	(0.6)	0.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.1	(1.0)	0.6	(0.6)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.0)	1.1	(0.6)	0.6

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือ ไตรมาสที่หนึ่งของรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

## 20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัทฯ ทำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	204,777	192,720	112,937	109,852
ค่าเสื่อมราคา	55,463	70,354	37,617	42,880
ค่าตัดจำหน่าย	197	197	139	139
วัตถุดิบใช้ไป	1,962,775	2,018,724	1,290,661	1,331,440
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	32,116	36,547	23,852	29,019
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	726,803	656,247	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(12,901)	(8,616)	19,710	11,224
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(11,443)	(8,992)	(11,500)	(9,439)

## 22. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	47,143	63,922	7,533	20,151
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,250	4,024	1,967	1,412
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>49,393</b>	<b>67,946</b>	<b>9,500</b>	<b>21,563</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(213)	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	125	320	25	205
	(88)	320	25	205

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,090	338,535	152,410	211,352
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	50,018	67,707	30,482	42,270
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	-	-	(20,700)	(20,408)
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	(119)	(150)	(119)	(150)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักทางภาษีได้	1,073	974	638	652
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	(19)	-	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	(902)	(898)	(801)	(801)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้	6	476	-	-
อื่น ๆ	(683)	(144)	-	-
รวม	(625)	239	(20,982)	(20,707)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	49,393	67,946	9,500	21,563

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	186	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	315	1,209	-	369
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	6,969	9,258	4,833	7,133
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,273	7,301	5,060	4,520
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	215	129	-	-
<b>รวม</b>	<b>15,772</b>	<b>17,897</b>	<b>10,079</b>	<b>12,022</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า				
เงินลงทุนเพื่อขาย	(213)	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>(213)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสุทธิ</b>	<b>15,559</b>	<b>17,897</b>	<b>10,079</b>	<b>12,022</b>

### 23. การส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0357-1-04-1-0 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1407(2)/2548 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม และในกรณีที่ผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้อนุญาตให้บริษัทฯ นำผลขาดทุนมาหักลบกับผลกำไรที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภายใน 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้น และการได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการผลิตท่อเหล็กไร้สนิมตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0413-1-04-1-0 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทนทั้งส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการส่งเสริมตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 3007/ว./2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการสิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

#### 24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

#### 25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือกรรมการผู้จัดการ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยดำเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลักคือ

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562				
	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป	รวมส่วนงานที่รายงาน	รายการตัดรายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม
<b>รายได้</b>					
รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,514	780	3,294	-	3,294
รายได้ระหว่างส่วนงาน	51	-	51	(51)	-
<b>รายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>2,565</b>	<b>780</b>	<b>3,345</b>	<b>(51)</b>	<b>3,294</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
กำไรของส่วนงาน	350	61	411	-	411
รายได้อื่น					25
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย					(68)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(115)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย					2
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(5)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					250
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(49)
<b>กำไรสำหรับปี</b>					<b>201</b>
<b>สินทรัพย์รวมของส่วนงาน</b>	<b>1,893</b>	<b>455</b>	<b>2,348</b>	<b>(3)</b>	<b>2,345</b>
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย	10	-	10	-	10
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	141	(1)	140	1	141

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

	ธุรกิจจัดหาและ		รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงินรวม
	ธุรกิจผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป			
<b>รายได้</b>					
รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,625	751	3,376	-	3,376
รายได้ระหว่างส่วนงาน	57	1	58	(58)	-
<b>รายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>2,682</b>	<b>752</b>	<b>3,434</b>	<b>(58)</b>	<b>3,376</b>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>					
กำไรของส่วนงาน	410	73	483	-	483
รายได้อื่น					31
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย					(66)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(106)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย					1
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(5)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					338
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(68)
<b>กำไรสำหรับปี</b>					<b>270</b>
<b>สินทรัพย์รวมของส่วนงาน</b>	<b>1,949</b>	<b>414</b>	<b>2,363</b>	<b>(1)</b>	<b>2,362</b>
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก ตามวิธีส่วนได้เสีย	12	-	12	-	12
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี	(39)	3	(36)	(1)	(37)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือในประเทศไทย โดยมีรายได้จากการขายสินค้าจากทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท))

## 27. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่าย จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561	95.75	0.25	10 สิงหาคม 2561
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561	72.77	0.19	7 ธันวาคม 2561
รวมเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562		<u>168.52</u>	<u>0.44</u>	
เงินปันผลประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560	76.60	0.20	11 สิงหาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560	76.60	0.20	6 ธันวาคม 2560
รวมเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561		<u>153.20</u>	<u>0.40</u>	

## 28. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

### 28.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 3 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2562	2561
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	1	3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-	1

### 28.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและสัญญาอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 7 ล้านบาท (2561: 6 ล้านบาท)

### 28.3 ภาวะผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านบาท (2561: 4.5 ล้านบาท)

### 28.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 350 ล้านบาท (2561: 350 ล้านบาท)

### 28.5 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารหลายแห่งและมีหลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### บริษัทฯ

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,461 ล้านบาท และมีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 24 ล้านบาท (2561: 59 ล้านบาท) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรของบริษัทฯ

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 30 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ (2561: ไม่มี) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น เครื่องจักรและเงินฝากประจำของบริษัทฯ
- วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 1,000 ล้านบาท และมีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 3 ล้านบาท (2561: 50 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรของบริษัทฯ

#### **บริษัทย่อยแห่งที่หนึ่ง**

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 300 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ (2561: ไม่มี) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรของบริษัทย่อย
- วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 10 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ (2561: ไม่มี) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นของบริษัทย่อย
- วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจำนวน 200 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ (2561: ไม่มี) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรของบริษัทย่อย

#### **บริษัทย่อยแห่งที่สอง**

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 506 ล้านบาท และมีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 100 ล้านบาท (2561: 35 ล้านบาท) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองหน่วยในอาคารชุดซึ่งใช้เป็นสำนักงานของบริษัทย่อย บัญชีเงินฝากประจำของบริษัทย่อยและค้ำประกัน โดยบริษัทฯ
- วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 60 ล้านบาท และมีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ 4 ล้านบาท (2561: 1 ล้านบาท) วงเงินนี้ค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำของบริษัทย่อยและค้ำประกัน โดยบริษัทฯ
- วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทยจำนวน 373 ล้านบาท และ 115 ล้านบาทรวมเป็นจำนวน 488 ล้านบาท และมีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือเป็นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเป็นเงินไทยจำนวน 2 ล้านบาท (2561: 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเป็นเงินไทยจำนวน 17 ล้านบาท)

#### **บริษัทย่อยแห่งที่สาม**

- วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 22 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ (2561: ไม่มี) วงเงินนี้ค้ำประกัน โดยบริษัทฯ

- วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 5 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ (2561: ไม่มี) วงเงินนี้  
ค่าประกันโดยบริษัทฯ
- วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 30 ล้านบาท และไม่มีส่วนที่เบิกใช้คงเหลือ  
(2561: ไม่มี) วงเงินนี้ค่าประกันโดยบริษัทฯ

## 28.6 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง  
ออกแบบ จัดหาและติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาและซื้อเครื่องจักรเป็นจำนวนเงิน 7.5 ล้านบาทและ  
1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2561: ไม่มี)

## 29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว	-	4.4	-	4.4
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	3.5	-	-	3.5
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	4.3	-	4.3

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนชั่วคราว	-	4.9	-	4.9
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการ ของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	2.8	-	-	2.8
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	65.7	-	65.7

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	2.7	-	2.7

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	48.9	-	48.9

### 30. เครื่องมือทางการเงิน

#### 30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินลงทุนระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่มีดอกเบี้ย สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสิ้นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับ		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
<b>สิ้นทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	7	305	314	0.37 - 0.90
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	4	4	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	673	673	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	46	-	-	-	46	0.65 - 1.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	4	4	-
	48	-	7	986	1,041	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	92	-	-	-	92	1.80 - 3.98
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	517	517	-
	92	-	-	517	609	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับ		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	ขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
<b>สิ้นทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	15	472	489	0.37 - 0.90
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	5	5	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	706	706	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	46	-	-	-	46	0.65 - 1.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	3	3	-
	48	-	15	1,186	1,249	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	36	-	-	-	36	1.90 - 3.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	565	565	-
	36	-	-	565	601	

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับ		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	ขึ้นลงตาม ราคาลด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	4	86	92	0.37 - 0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	326	326	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	6	-	-	-	6	0.65 - 0.90
	8	-	4	412	424	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้น	13	-	-	-	13	3.76 - 3.98
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	278	278	-
	13	-	-	278	291	

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับ		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	ขึ้นลงตาม ราคาลด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	-	2	172	176	0.37 - 0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	336	336	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	6	-	-	-	6	0.65 - 0.90
	8	-	2	508	518	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	338	338	-
	-	-	-	338	338	

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศและเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม		ณ วันที่ 31 มีนาคม		ณ วันที่ 31 มีนาคม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.1	0.1	0.1	1.7	31.77	31.19
เยนญี่ปุ่น	0.5	0.5	0.5	-	0.2867	0.2893
เหรียญสิงคโปร์	-	-	-	0.1	-	24.10

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
			จำนวนที่ซื้อ	จำนวนที่ขาย
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562</b>				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.14	-	31.33 - 32.85	-
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561</b>				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.1	-	31.20 - 32.17	-

### 30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มสัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2562	31 มีนาคม 2561	31 มีนาคม 2562	31 มีนาคม 2561
	มูลค่ายุติธรรม กำไร (ขาดทุน)	มูลค่ายุติธรรม กำไร (ขาดทุน)	มูลค่ายุติธรรม กำไร (ขาดทุน)	มูลค่ายุติธรรม กำไร (ขาดทุน)
<b>ตราสารอนุพันธ์</b>				
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	-	(1.6)	-	(1.3)

**31. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.41:1 (2561: 0.40:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 0.27:1 (2561: 0.31:1)

**32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

32.1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอสซี เม็ททอล จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นเงิน 14.95 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 4.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2.3 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 10.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 4.60 ล้านบาท

32.2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 54.00 บาท คิดเป็นเงิน 129.60 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2.4 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 29.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 69.60 ล้านบาท

32.3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นเงิน 141.71 ล้านบาท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 383 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 72.77 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 68.94 ล้านบาท

### 33. การอนุมัติงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562